


ส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรตีพิมพ์น้อยกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด</p>	งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรตีพิมพ์น้อยกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด	บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน และกำหนดภาระงานวิจัยให้ชัดเจนโดยมีนโยบายให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดูแลนิสิตในการเรียนการสอนรายวิชาวิจัย STM302 และ STM 409 รวมไปถึงมีการกำหนดใน KPI รายบุคคลประเด็น Research Coaching ของสายวิชาการ	อาจารย์มีภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานิสิตแลพไม่สามารถจัดสรรเวลาทำวิจัย	งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรตีพิมพ์น้อยกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด	ดำเนินการบรรจุงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในรอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 และกระตุ้นให้อาจารย์ผู้ดูแลงานวิจัยร่วมกับนิสิตขอทุนทำวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	มีงานวิจัยที่ขอทุนวิจัยวิทยาลัยฯ จำนวน 2 เรื่อง
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>งานเสร็จไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	งานเสร็จไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ให้บุคลากรสายปฏิบัติงานทุกคนจัดทำแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน	ไม่ปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง	งานเสร็จไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	มีการสื่อสาร สอนงาน จัดประชุมเพื่อกำกับให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดี	

ด้านความเสี่ยง	จำนวนนิสิตรับเข้าน้อยกว่าที่กำหนด	1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการให้ทุน 2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	ยังไม่ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ	จำนวนนิสิตรับเข้าน้อยกว่าที่กำหนด	1. โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ และบรรจุการเผยแพร่ความรู้แบบ KM เป็น KPI บริการวิชาการภายในหน่วยงาน	1.รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ด้านการเงิน ความเสี่ยงที่พบ		เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์	ยังไม่ครบการ boost up		ดำเนินการ boost up ทุกเดือนจนกว่าจะครบกำหนดตามโครงการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
จำนวนนิสิตรับเข้าน้อยกว่าที่กำหนด		พิจารณาปรับปรุงชื่อหลักสูตร	มีการบรรจุวาระของสาขาและกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นนี้		มีการบรรจุวาระของสาขาและกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นนี้	หัวหน้าสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว	

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ)
 ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 วันที่ เดือน เมษายน 2562